

บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย

ในการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์วาทกรรมจากการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ทางโทรทัศน์” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อต้องการทราบถึงรูปแบบในการนำเสนอการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 และศึกษาวาทกรรมที่เกิดขึ้น จากการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ทางโทรทัศน์ โดยการวิจัยครั้งนี้ต้องใช้ข้อมูลจากการนำเสนอการถ่ายทอดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ทางโทรทัศน์และการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาและผู้บรรยายการแข่งขันกีฬา

แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยนี้แหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. แหล่งข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ โดยการบันทึกเทปการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 โดยได้รับความกรุณาจาก รศ.ดร.ศิริชัย สิริภาวะ ในการให้เทปวีดีโอจำนวน 20 ม้วน ความยาวม้วนละ 4 ชั่วโมงแก่ผู้วิจัย โดยผู้วิจัยได้ทำการบันทึกการแข่งขันเริ่มตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลรอบแรก ซึ่งเป็นการแข่งขันก่อนวันพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 ตุลาคม 2540 เป็นการแข่งขันระหว่างไทยกับเมียนมา และวันที่ 7 ตุลาคม 2540 เป็นการแข่งขันระหว่างไทยกับบรูไน หลังจากนั้นผู้วิจัยก็ได้ทำการบันทึกเทปตลอดเวลาที่มีการถ่ายทอดการแข่งขันทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 11-19 ตุลาคม 2540 เวลาที่เริ่มทำการถ่ายทอดและบันทึกเทปคือ 13.00 น. ถึง 20.00 น.เป็นเวลา 9 วัน

นอกจากการบันทึกเทปการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ทางโทรทัศน์จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้ว ผู้วิจัยก็ได้ทำการบันทึกเทปการรายงานข่าวกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ของสถานีโทรทัศน์แต่ละช่อง โดยเริ่มทำการบันทึกเทปตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2540 ซึ่งจะมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ของแต่ละสถานีแล้ว การบันทึกเทปการรายงานข่าวนั้นจะทำการบันทึกเทปจากการรายงานข่าวภาคเที่ยงและข่าวภาคค่ำของแต่ละสถานี คือ ช่อง3, ช่อง5, ช่อง7, ช่อง11 และITV โดยผู้วิจัยใช้เครื่องบันทึกเทปวีดีโอและโทรทัศน์จำนวน 2 ชุด

ในการหมิ่นเวียนกันเพื่อบันทึกเทป จำนวนเทปวิดีโอที่ใช้ในการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ นั้น 20 ม้วน เป็นระยะเวลารวมทั้งหมด 80 ชั่วโมง

2. แหล่งข้อมูลจากการเอกสารหนังสือ

การศึกษาวิจัยนี้ นอกจากการใช้แหล่งข้อมูลตามที่ได้เสนอไปแล้วนั้น ผู้วิจัยยังได้ใช้ข้อมูล จากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 โดยผู้วิจัยได้รับคำแนะนำจาก คุณศรสวรรค์ ให้ติดต่อหาข้อมูลได้จากบ้านอัมพวัน ซึ่งมีข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับนักกีฬา และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ โดยผู้วิจัยได้ไปติดต่อสอบถามและได้รับหนังสือ THAI DELEGATION จากเจ้าหน้าที่ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นการรวบรวมรายชื่อนักกีฬาที่ไปแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสถิติของการแข่งขันกีฬารวบรวมเอาไว้ด้วย

จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมมานั้นจะเป็นส่วนสำคัญในการศึกษา วิเคราะห์ถึงวาทกรรมที่เกิดขึ้นและเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็น การบันทึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางด้านการกีฬาที่เกิดขึ้นอีกวาระหนึ่ง

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์วาทกรรมจากการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ทางโทรทัศน์” ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเทปและการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้ แนวคิดเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาการกีฬา บทบาทของสื่อ วาทกรรมและการสร้างความหมายเป็น กรอบในการวิเคราะห์ โดยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ถึงบทบาทของโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
2. การวิเคราะห์ถึงพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19
3. การวิเคราะห์การนำเสนอการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ทางโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
4. การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ของสถานีโทรทัศน์

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้จะทำให้เห็นความแตกต่างของวาทกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วน โดยเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วก็จะสามารถเห็นถึงภาพสะท้อนจากการนำเสนอการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 นี้

การนำเสนอข้อมูล

การนำเสนอข้อมูลในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะนำเสนอในลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) เพื่อที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อโทรทัศน์ในการเป็นสื่อกลางนำเสนอเรื่องต่างๆ มายังผู้ชม และการสร้างความหมายต่างๆ ที่ถูกนำเสนอจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 โดยการวิเคราะห์จากวาทกรรมและการเล่าเรื่องเพื่อจุดมุ่งหมายที่จะหาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการนำเสนอการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 กับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน ว่าสื่อโทรทัศน์นั้นสามารถเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นี้ สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันได้มากน้อยเพียงใด โดยการนำเสนอข้อมูลพร้อมทั้งการวิเคราะห์และการตีความเนื้อหา ซึ่งจะได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ในบทที่ 4 และบทสรุปในบทที่ 5